

phung phung

Hội Thánh nghĩa là gì?

Chúa không ngừng tìm kiếm bạn, Ngài mong con mời bạn đến cùng Ngài ra đời như Ngài ra Chúa trong mọi hoàn cảnh hôm nay. Mời Ngài bình yên trong Chúa nhé. Xin mời Ngài đến cùng Ngài cho các thầy 6 đang chờ Ngài đến cùng Ngài Linh Mục vào Ngài ngày sắp tới. Đa tạ.

Cha Vinh

Thứ 3: 07/06/2022

GIÁO LÝ: Hội Thánh nghĩa là gì? Từ "Hội Thánh", theo tiếng Hy Lạp "ekklesia", có nghĩa là "cuộc họp của các tín đồ trong cộng đồng đức tin". Những người đã lãnh nhận bí tích Rửa tội và tin vào Thiên Chúa đều được Thiên Chúa triệu tập, để cùng nhau chúng ta là Hội Thánh. Thánh Phao-lô đã nói, Chúa Kitô là Đầu của Hội Thánh, còn chúng ta là thân thể của Ngài. (YouCat, s. 121)

SUY NIỆM: Khi ta lãnh nhận các Bí tích và nghe Lời Chúa, Chúa Kitô ở trong ta và ta ở trong Chúa, đó là Hội Thánh. Kinh thánh không ngừng gọi lên cuộc sống cộng đồng thân mời gọi các người đức tin và với Chúa Giêsu bằng một hình thức: khi thì Hội Thánh là một, khi thì là gia đình của Chúa, Hội Thánh cũng được so sánh như những khách mời của Ngài... Những người không được hiểu Hội Thánh như một thể chế thu nhập, "một Hội Thánh chức năng" để ta có thể dựa vào. Ta có thể dựa vào mình vì những lợi ích và những vất vả, những không được bao bọc của Hội Thánh. Bởi vì Chúa yêu thương Hội Thánh không thể nào bị đổ vỡ và không bao giờ xa cách Hội Thánh mà chúng ta có nhiệm vụ làm. Hội Thánh là sự có mặt của Chúa giữa loài người. Đó là lý do ta phải yêu mến Hội Thánh. (YouCat, s. 121 t.t.)

• Hội Thánh có nghĩa là "triều đại".

Hội Thánh là một bà già đờy nhò ng nhả nheo. Nhò ng Hội Thánh là mồi. Và ngòò i ta không bao giờ đánh mồi. (Thò n hò c gia Karl Rahner SJ, khi nghe nhò ng chò trích không thích hò p vò Hội Thánh.)

Khò năng hiò u biò t cò a ta có hò n: vì thò sò mò nh cò a Thánh Thò n là đò n đò a Hội Thánh mồi cách luôn mồi mồi, tò thò hò này qua thò hò sau, vào tòm mồi c cao trò ng cò a mồi u nhiò m Chúa Kitô. (Đò c Bê-nê-đi-cô XVI)

LÒ NG NGHE LÒ I CHÚA: Chúa Kitô là Đò u cò a Thân Thò , nghĩa là Đò u cò a Hội Thánh. (Cl 1:18)

CÒ U NGUYÒ N: Lò y Chúa, sò mò ng cò a Hội Thánh là quy tò mồi i ngòò i, mồi i nò i, mồi i thò i đò i, đò làm cho tò t cò đò u đòò c hòò ng ò n cò u đò , không phân biò t màu da, giai cò p. Xin ban cho con lòng òò c muò n đem Chúa đò n cho mồi i ngòò i con gò p hôm nay.

THÒ C HÀNH: Đò đò a Chúa đò n cho mồi i ngòò i, mồi i bò n hãy cò gò ng gò i đi nhò ng bài suy nò m hò ng ngày đò n nhò ng ngòò i thân yếu, bò n bè cò a bò n. Mò ng ngon mò ng ngò t không ai ò i gì riêng cho mình. Đò n vò i Chúa mồi t mình cũng không đòò c, ta phò i đò n vò i Chúa chung vò i nhau chò hò ? Thành thò t cò mò n vò sò tích cò cò ng tác cò a bò n trong công vò c truyò n giáo nhò bé này.

From: Đò Dzũng
